



Publication : www.medi.co.th  
Link Website : [http://www.medi.co.th/news\\_detail41.php?q\\_id=4434](http://www.medi.co.th/news_detail41.php?q_id=4434)  
Date : December 4, 2024  
PR Value : 150,000



## พลังคิดบวกผนวกพลังธรรมชาติ นวัตกรรมมั่งคุดเสริม ฤทธิ์ส่งพลังความหวังผู้ป่วยเอดส์

04 ธ.ค. 2567 12:11:55



**วันเอดส์โลก (World AIDS Day)** ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งนับเป็นภัยสุขภาพที่คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 30 ล้านคนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ในประเทศไทย ข้อมูลจาก **HIV Info HUB** ปี 2566 ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อ HIV กว่า 580,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์เฉลี่ย 12,000 คนต่อปี โดยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 9,100 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้เกือบครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี สถิติเหล่านี้สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชน โดยอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 99.6 ในปี 2560 เป็น 112.3 ในปีปัจจุบัน





**ความท้าทายที่สำคัญ**ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งยังขาดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมการแพร่ระบาดของความร่วมมือสู่เป้าหมายปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติปัญหาโรคเอดส์ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดการตีตรา การส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มเยาวชน และการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ

**นวัตกรรมเพื่อความหวังใหม่**การแก้ไขปัญหา HIV/AIDS ไม่ได้หยุดเพียงที่การป้องกันและรักษาด้วยวิธีการใหม่ๆ แต่ยังมี การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมัจฉดเสริมฤทธิ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติ ส่งเสริมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย HIV ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้ว ยังมีศักยภาพในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อลดภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านไวรัส



ฟื้นชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ: ประสบการณ์จริงของผู้พิชิต HIV และเนื้อร้ายด้วยนวัตกรรม มังคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัดในโลกนี้มีสักกี่คนที่เข้าใจความเจ็บปวดและความทำลายของผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อ HIV และป่วยด้วยโรคเอดส์ ความทุกข์ที่พวกเขาเผชิญไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

"คุณดิน" ผู้พลิกชีวิตจากเอดส์ระยะสุดท้ายสู่สุขภาพปกติในปี 2562 คุณดินได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้าย ด้วยค่า CD4 ต่ำเพียง 4 และ %CD4 เพียง 0.70% ในขณะที่มีปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือดสูงถึง 2.6 ล้าน นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโต และเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนผิวหนังหลุดลอกทั้งตัว ร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมังคุดเสริมฤทธิ์ คุณดินสามารถฟื้นฟูสุขภาพจนกลับมาแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบันเขาตรวจไม่พบเชื้อ HIV ต่อเนื่องมา 4 ปีค่า CD4 ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง 879 (%CD4 36%) สุขภาพโดยรวมแข็งแรงและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

“  
ตัวจริงผู้ที่  
**ByeByeHIV** ได้แล้ว  
”

จากเคยมี  
ค่า HIV 2.5 ล้าน  
**ByeByeHIV** ได้  
โดยไม่ใช้ยาต้าน

APCO

"คุณวิวิ" ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษาเมื่อปลายปี 2559 คุณวิวิตติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้ายด้วยค่า CD4 เพียง 72 และต้องเผชิญกับโรคฉวยโอกาสอย่างวัณโรคต่อมน้ำเหลือง รวมถึงผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และปวดตามข้อหลังจากใช้นวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัดต่อเนื่อง 7 เดือน สุขภาพของเธอดีขึ้นจนสามารถหยุดใช้ยาต้านไวรัสได้ ปัจจุบันเธอ ByeByeHIV มาแล้ว 1 ปี 9 เดือนค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 520 (%CD4 32.5%) และสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

"คุณเอ" ผู้ทำหายคำวินิจฉัยของแพทย์ย้อนกลับไปในปี 2538 คุณเอได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV และเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย มีโรคฉวยโอกาสคือเนื้อร้ายที่สมอง ช่องท้องและกระดูกสันหลัง ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ แพทย์แจ้งว่าเธอเป็นเนื้อร้ายอยู่ในระยะลุกลาม เธอถูกคาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์เธอสามารถฟื้นฟูร่างกายจากผู้ป่วยติดเชื้อจนกลับมาเดินได้ปัจจุบันคุณเอ **ByeByeHIV** มาแล้ว **1 ปี 10 เดือน** ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 755 และเนื้อร้ายไม่ลุกลามอีกต่อไป



“  
ตัวจริงผู้ที่  
**ByeByeHIV** ได้แล้ว  
”

ก้าวจากผู้ป่วยเอดส์  
ที่มีค่า **CD4 72**  
**ByeByeHIV** ได้  
และหยุดยาต้านสำเร็จ

APCO

บทพิสูจน์ของพลังธรรมชาติเรื่องราวของทั้งสามคนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วยจากจุดที่เลวร้ายที่สุดสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างน่าทึ่ง นี่ไม่เพียงเป็นความหวังของผู้ติดเชื้อ HIV และโรคร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

นวัตกรรมมั่งคุดเสริมภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรมจากธรรมชาติที่ทรงพลังความหวังใหม่ของผู้ติดเชื้อ HIV ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตราหัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย นไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้ใช้เวลากว่า 40 ปีในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดจากพลังธรรมชาติ เป็นการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด คือ มั่งคุด, งาดำ, ถั่วเหลือง, ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งเข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้เลือกกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยการมุ่งเป้า โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกาย นวัตกรรมมั่งคุดเสริมภูมิคุ้มกันบำบัด ได้ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ให้กลับมาใช้ชีวิตดี และสามารถตรวจไม่พบเชื้อ HIV ได้ (ByeByeHIV) ทุกรายมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ นวัตกรรมมั่งคุดเสริมภูมิคุ้มกันบำบัดที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์(เป็นส่วนปลายของโครโมโซม)ยังส่งผลให้เกิดการย้อนวัยและชะลอวัย สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์อีกด้วย

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงจนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการ ByeByeHIVแล้ว **74** ราย โดยบางรายตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนานถึง 9 ปี ซึ่งผลลัพธ์นี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ **Clinical Immunology & Research** ในบทความ **"ByeByeHIV with Thai Innovation"** [Abstract | ByeByeHIV with Thai Innovation \(scivisionpub.com\)](https://scivisionpub.com/Abstract/ByeByeHIV%20with%20Thai%20Innovation) เรียบเรียงโดย " Wiriyaichitra P, Wiriyaichitra S, Wonghiranyingyot S, et al. ByeByeHIV with Thai Innovation. Clin Immunol Res. 2024; 8(1): 1-7." ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ในระดับโลก



“  
ตัวจริงผู้ที่  
**ByeByeHIV** ได้แล้ว  
”

เคยเป็นทั้งเอดส์ และ  
เนื้อร้ายระยะสุดท้าย  
**ByeByeHIV** สำเร็จ  
เนื้อร้ายตรวจไม่พบ

APCO

จากผู้ป่วยสู่แรงบันดาลใจบุคคลอย่าง"คุณดิน", "คุณวิ", และ "คุณเอ"ซึ่งเคยต่อสู้กับ HIV และโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง จนสามารถ ByeByeHIV ได้สำเร็จ ปัจจุบันได้อาสาเป็นที่ปรึกษาและกำลังใจให้ผู้ป่วยรายใหม่ โดยพวกเขาช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ลดอคติ และลบภาพจำที่เคยทำให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราในสังคม เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับค่าปรึกษาได้ ByeByeHIV สำเร็จเช่นเดียวกับพวกเขา

**อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วยนวัตกรรมมัจจุสดเสริมฤทธิ์** ศ.ดร.พิเชษฐ ยังคงเดินทางพัฒนาสูตรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ยังคงประสบปัญหา นวัตกรรมมัจจุสดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย แต่ยังช่วยสร้างความหวังใหม่ ลดความทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิตร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับในขณะที่นวัตกรรมสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม การลดอคติในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนควรปรับทัศนคติและตระหนักว่า HIV/AIDS เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การลดความเสี่ยง และการยอมรับผู้ติดเชื้ออย่างไม่มีอคติ จะช่วยให้สังคมก้าวสู่ความเข้าใจที่แท้จริง ร่วมกันสร้างโลกที่ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม มีศักดิ์ศรี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป

ในวันเอดส์โลกนี้ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนและสร้างความตระหนักเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษา และสร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมมัจจุสดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด APCOcap : บริษัท เอเชีย น ไพย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สายด่วน 1154 หรือ โทร 02 646 4800 LINE: @apcocap



## พลังคิดบวก ผนวกพลังธรรมชาติ นวัตกรรมมั่งคุดเสริมฤทธิ์ ส่งพลังความหวังผู้ป่วยเชื้อร้าย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

By [smmag smmag](#) on December 4, 2024 [PR News](#)

**SMmagonline – วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งนับเป็นภัยสุขภาพที่คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 30 ล้านคนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา**

ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อร้าย กว่า 580,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเชื้อร้าย เฉลี่ย 12,000 คนต่อปี โดยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 9,100 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้เกือบครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี สถิติเหล่านี้สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชน โดยอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 99.6 ในปี 2560 เป็น 112.3 ในปัจจุบัน

**ความท้าทายที่สำคัญ** ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อร้าย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อร้าย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งยังขาดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมการแพร่ระบาด ความร่วมมือสู่เป้าหมายปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติปัญหาโรคร้ายนี้ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดการตีตรา การส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มเยาวชน และการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ

**นวัตกรรมเพื่อความหวังใหม่** การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่ได้หยุดเพียงที่ การป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเดิมๆ แต่ยังมีพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วย และเพิ่มโอกาสการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรม จากพลังธรรมชาติส่งเสริมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้ว ยังมีศักยภาพในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อลดภาวะแทรกซ้อน

**ฟื้นชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ: ประสบการณ์จริงของผู้พิชิตการเป็นผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ เนื้อร้ายด้วยนวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด** ในโลกนี้มีสักกี่คนที่เข้าใจความเจ็บปวด และความท้อแท้ของผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อและกลายเป็นผู้ที่มี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และป่วยด้วยอาการติดเชื้อรุนแรง ความทุกข์ที่พวกเขาเผชิญไม่เพียงแต่ส่งผลต่อ ร่างกาย แต่ยังมีผลกระทบต่อจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง



“  
**ตัวจริงผู้ที่**  
**ByeByeHIV** ได้แล้ว  
”

จากเคยมี  
ค่า **HIV 2.5** ล้าน  
**ByeByeHIV** ได้  
โดยไม่ใช้ยาต้าน

APCO

**“คืน”** ผู้พลิกชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องระยะสุดท้ายสู่สุขภาพปกติ ในปี 2562 คุณติน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อระยะสุดท้าย ด้วยค่า CD4 ต่ำเพียง 4 และ %CD4 เพียง 0.70% ในขณะที่มีปริมาณเชื้อในกระแสเลือดสูงถึง 2.6 ล้าน นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับอาการต่อมน้ำเหลือง บวมโต และเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนผิวหนังหลุดลอกทั้งตัว ร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ คุณตินสามารถฟื้นฟูสุขภาพ จนกลับมาแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบันเขา **ตรวจไม่พบเชื้อร้ายต่อเนื่องมา 4 ปี** ค่า CD4 ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง 879 (%CD4 36%) สุขภาพโดยรวมแข็งแรงและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ





“วิว” ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษา เมื่อปลายปี 2559 คุณวิวติดเชื้อระยะสุดท้ายด้วยค่า CD4 เพียง 72 และต้องเผชิญกับโรคฉวยโอกาสอย่างวัณโรคต่อมน้ำเหลือง รวมถึงผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และปวดตามข้อ หลังจากใช้นวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกัน บำบัด ต่อเนื่อง 7 เดือน สุขภาพของเธอดีขึ้นจนสามารถหยุดใช้ยาได้ ปัจจุบันเธอ ByeByeเอชไอวี มาแล้ว **1 ปี 9 เดือน** ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 520 (%CD4 32.5%) และสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ



**“คุณเอ” ผู้ท้าทายคำวินิจฉัยของแพทย์** ย้อนกลับไปในปี 2538 คุณเอได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อร้าย เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย มีโรคร้ายโอกาสคือเนื้อร้ายที่สมอง ช่องท้อง และกระดูกสันหลัง ดาข้างซ้ายมองไม่เห็น เป็นผู้ป่วยติดเตียง แพทย์แจ้งว่าเธอเป็นเนื้อร้ายอยู่ในระยะลุกลาม เธอถูกคาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์ เธอสามารถฟื้นฟูร่างกายจากผู้ป่วยติดเตียงจนกลับมาเดินได้ ปัจจุบันคุณเอ ByeByeเอชไอวี มาแล้ว **1 ปี 10 เดือน** ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 755 และเนื้อร้ายไม่ลุกลามอีกต่อไป

**บทพิสูจน์ของพลังธรรมชาติ** เรื่องราวของทั้งสามคนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วยจากจุดที่เลวร้ายที่สุดสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างน่าทึ่ง นี่ไม่เพียงเป็นความหวังของผู้ติดเชื้อ และโรคร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม



**นวัตกรรมมัจฉุเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบ้ำบัด นวัตกรรมจากธรรมชาติที่ทรงพลัง ความหวังใหม่ของผู้ติดเชื้อ ร้าย ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรรา หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้ใช้เวลากว่า 40 ปีในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดจากพลังธรรมชาติ เป็นการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด คือ มัจฉุ, งาดำ, ถั่วเหลือง ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งเข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้เลือกกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ ด้วยการมุ่งเป้า โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกาย นวัตกรรมมัจฉุเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบ้ำบัด ได้ช่วยผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องให้กลับมาใช้ชีวิตดี และสามารถตรวจไม่พบเชื้อร้าย ได้ (ByeByeเอชไอวี) ทุกรายมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ นวัตกรรมมัจฉุเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบ้ำบัดที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์(เป็นส่วนปลายของโครโมโซม) ยังส่งผลให้เกิดการย้อนวัยและชะลอวัยสุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์อีกด้วย**

**ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง** จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อร้าย ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการ ByeByeเอชไอวีแล้ว **74 ราย** โดยบางรายตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนานถึง 9 ปี ซึ่งผลลัพธ์นี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ **Clinical Immunology & Research** ในบทความ **"ByeByeHIV with Thai Innovation"** [Abstract | ByeByeHIV with Thai Innovation \(scivisionpub.com\)](#) เรียบเรียงโดย " Wiriyaichitra P, Wiriyaichitra S, Wonghiranyingyot S, et al. ByeByeHIV with Thai Innovation. Clin Immunol Res. 2024; 8(1): 1-7." ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ในระดับโลก

**จากผู้ป่วยสู่วัยรุ่นสดใส** บุคคลอย่าง "คุณดิน", "คุณวิ", และ "คุณเอ" ซึ่งเคยต่อสู้กับเชื้อร้าย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง จนสามารถ ByeByeเอชไอวี ได้สำเร็จ ปัจจุบันได้อาสาเป็นที่ปรึกษาและกำลังใจให้ผู้ป่วยรายใหม่ โดยพวกเขาช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ลดอคติ และลบภาพจำที่เคยทำให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราในสังคม เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่เข้ามาปรึกษาได้ ByeByeเอชไอวี สำเร็จเช่นเดียวกับพวกเขา

**อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วยนวัตกรรมมัจฉุเสริมฤทธิ์** ศ.ดร.พิเชษฐ ยังคงเดินทางพัฒนาสูตรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ยังคงประสบปัญหา นวัตกรรมมัจฉุเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบ้ำบัด ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย แต่ยังช่วยสร้างความหวังใหม่ ลดความทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับ ในขณะที่นวัตกรรมสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม การลดอคติในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนควรปรับทัศนคติและตระหนักว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องติดเชื้อร้ายแรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การลดความเสี่ยง และการยอมรับผู้ติดเชื้ออย่างไม่มีอคติ จะช่วยให้สังคมก้าวสู่ความเข้าใจที่แท้จริง ร่วมกันสร้างโลกที่ผู้ติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม มีศักดิ์ศรี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป

ในวันเอดส์โลกนี้ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนและสร้างความตระหนักเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษา และสร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง

พูดคุย กับคุณดิน วิว เอ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมมัจฉุเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบ้ำบัด บริษัท เอเชียัน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สายด่วน 1154 หรือ โทร 02 646 4800 LINE: @apcofc

# พลังคิดบวกรวมพลังธรรมชาตินวัตกรรม มังคุดเสริมฤทธิ์ส่ง ความหวังผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 4 ธันวาคม 2567 - 22:50 น.



**กรุงเทพฯ-วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งนับเป็นภัยสุขภาพที่คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 30 ล้านคนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา**

ในประเทศไทย ข้อมูลจาก **HIV Info HUB ปี 2566** ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อ HIV กว่า 580,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์เฉลี่ย 12,000 คนต่อปี โดยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 9,100 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้เกือบครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี สถิติเหล่านี้สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชน โดยอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 99.6 ในปี 2560 เป็น 112.3 ในปัจจุบัน

**ความท้าทายที่สำคัญ** ปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งยังขาดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมการแพร่ระบาด ความร่วมมือสู่เป้าหมายปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติปัญหาโรคเอดส์ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดการตีตรา การส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มเยาวชน และการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ

**นวัตกรรมเพื่อความหวังใหม่** การแก้ไขปัญหา HIV/AIDS ไม่ได้หยุดเพียงที่การป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเดิมๆ แต่ยังมีพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติส่งเสริมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย HIV ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้ว ยังมีศักยภาพในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อลดภาวะแทรกซ้อนจากยาด้านไวรัส

**ฟื้นชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ: ประสบการณ์จริงของผู้พิชิต HIV และเนื้อร้ายด้วยนวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด** ในโลกนี้มีสักกี่คนที่เข้าใจความเจ็บปวดและความท้อแท้ของผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อ HIV และป่วยด้วยโรคเอดส์ ความทุกข์ที่พวกเขาเผชิญไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

**"คุณดิน"** ผู้พลิกชีวิตจากเอดส์ระยะสุดท้ายสู่สุขภาพปกติ ในปี 2562 คุณดินได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้าย ด้วยค่า CD4 ต่ำเพียง 4 และ %CD4 เพียง 0.70% ในขณะที่มีปริมาณเชื้อ HIV ในกระแสเลือดสูงถึง 2.6 ล้าน นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโต และเกิดอาการแพ้รุนแรงจนผิวหนังหลุดลอกทั้งตัว ร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมัจจุตเสริมฤทธิ์ คุณดินสามารถฟื้นฟูสุขภาพจนกลับมาแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบันเขา **ตรวจไม่พบเชื้อ HIV ต่อเนื่องมา 4 ปี** ค่า CD4 ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง 879 (%CD4 36%) สุขภาพโดยรวมแข็งแรงและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

**"คุณวี"** ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษา เมื่อปลายปี 2559 คุณวีติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้ายด้วยค่า CD4 เพียง 72 และต้องเผชิญกับโรคฉวยโอกาสอย่างวัณโรคต่อมน้ำเหลือง รวมถึงผลข้างเคียงจากยาด้านไวรัส เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และปวดตามข้อ หลังจากใช้นวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ต่อเนื่อง 7 เดือน สุขภาพของเธอดีขึ้นจนสามารถหยุดใช้ยาด้านไวรัสได้ ปัจจุบันเธอ **ByeByeHIV มาแล้ว 1 ปี 9 เดือน** ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 520 (%CD4 32.5%) และสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

**"คุณเอ"** ผู้ท้าทายคำวินิจฉัยของแพทย์ ย้อนกลับไปในปี 2538 คุณเอได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV และเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย มีโรคฉวยโอกาสคือเนื้อร้ายที่สมอง ช่องท้องและกระดูกสันหลัง ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น เป็นผู้ป่วยติดเตียง แพทย์แจ้งว่าเธอเป็นเนื้อร้ายอยู่ในระยะลุกลาม เธอถูกคาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ เธอสามารถฟื้นฟูร่างกายจากผู้ป่วยติดเตียงจนกลับมาเดินได้ ปัจจุบันคุณเอ **ByeByeHIV มาแล้ว 1 ปี 10 เดือน** ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 755 และเนื้อร้ายไม่ลุกลามอีกต่อไป

**บทพิสูจน์ของพลังธรรมชาติ** เรื่องราวของทั้งสามคนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วยจากจุดที่เลวร้ายที่สุดสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างน่าทึ่ง นี่ไม่เพียงเป็นความหวังของผู้ติดเชื้อ HIV และโรคร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม



**นวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรมจากธรรมชาติที่ทรงพลัง ความหวังใหม่ของผู้ติดเชื้อ HIV ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรรา** หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้ใช้เวลากว่า 40 ปีในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดจากพลังธรรมชาติ เป็นการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด คือ มัจจุต, งาดำ, ถั่วเหลือง ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งเข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้เลือกกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยการมุ่งเป้า โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกาย นวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ได้ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ให้กลับมามีสุขภาพดี และสามารถตรวจไม่พบเชื้อ HIV ได้ (ByeByeHIV) ทุกรายมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ นวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์(เป็นส่วนปลายของโครโมโซม) ยังส่งผลให้เกิดการย้อนวัยและชะลอวัย สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์อีกด้วย

**ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง** จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการ ByeByeHIV แล้ว **74 ราย** โดยบางรายตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนานถึง 9 ปี ซึ่งผลลัพธ์นี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ **Clinical Immunology & Research** ในบทความ **"ByeByeHIV with Thai Innovation"** Abstract | ByeByeHIV with Thai Innovation (scivisionpub.com) เรียบเรียงโดย " Wiriyaichitra P, Wiriyaichitra S, Wonghiranyingyot S, et al. ByeByeHIV with Thai Innovation. Clin Immunol Res. 2024; 8(1): 1-7." ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ในระดับโลก

**จากผู้ป่วยสู่แรงบันดาลใจ** บุคคลอย่าง **"คุณดิน", "คุณวิว", และ "คุณเอ"** ซึ่งเคยต่อสู้กับ HIV และโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง จนสามารถ ByeByeHIV ได้สำเร็จ ปัจจุบันได้อาสาเป็นที่ปรึกษาและกำลังใจให้ผู้ป่วยรายใหม่ โดยพวกเขาช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ลดอคติ และลบภาพจำที่เคยทำให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราในสังคม เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับค่าปรึกษาได้ ByeByeHIV สำเร็จเช่นเดียวกับพวกเขา

**อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วยนวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์** ศ.ดร.พิเชษฐ ยังคงเดินหน้าพัฒนาสูตรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ยังคงประสบปัญหา นวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย แต่ยังช่วยสร้างความหวังใหม่ ลดความทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับ ในขณะที่นวัตกรรมสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม การลดอคติในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนควรปรับทัศนคติและตระหนักว่า HIV/AIDS เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การลดความเสี่ยง และการยอมรับผู้ติดเชื้ออย่างไม่มีอคติ จะช่วยให้สังคมก้าวสู่ความเข้าใจที่แท้จริง ร่วมกันสร้างโลกที่ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม มีศักดิ์ศรี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป

ในวันเอดส์โลกนี้ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนและสร้างความตระหนักเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษา และสร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง

	Publication	: <a href="http://www.powertimetoday.com">www.powertimetoday.com</a>	
	Link Website	: <a href="https://www.powertimetoday.com/index.php/component/multicontent_client/showcontent/232296.html">https://www.powertimetoday.com/index.php/component/multicontent_client/showcontent/232296.html</a>	
	Date	: December 4, 2024	
	PR Value	: 30,000	

## พลังคิดบวก ผนวกพลังธรรมชาติ นวัตกรรมมั่งคุดเสริมฤทธิ์ ส่งพลังความหวังผู้ป่วยเชื้อร้าย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง



วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งนับเป็นภัยสุขภาพที่คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 30 ล้านคน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อร้าย กว่า 580,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเชื้อร้าย เฉลี่ย 12,000 คนต่อปี โดยยังพบผู้ติดเชื้อร้ายใหม่ถึง 9,100 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้เกือบครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี สถิติเหล่านี้สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชน โดยอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 99.6 ในปี 2560 เป็น 112.3 ในปัจจุบัน ความท้าทายที่สำคัญ ปัญหาการแพร่



กระจายของเชื้อร้าย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อร้าย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งยังขาดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมการแพร่ระบาด ความร่วมมือสู่เป้าหมายปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติปัญหาโรคร้ายนี้ ควรให้ความ





สำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดการตีตรา การส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มเยาวชน และการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ นวัตกรรมเพื่อความหวังใหม่ การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่ได้หยุดเพียงที่การป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเดิมๆ แต่ยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติส่งเสริมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต



ของผู้ป่วยแล้ว ยังมีศักยภาพในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อลดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ: ประสบการณ์จริงของผู้พิชิตการเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเนื้อร้ายด้วยนวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ในโลกนี้มีสักกี่คนที่เข้าใจความเจ็บปวดและความท้อแท้ของผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อ



และกลายเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และป่วยด้วยอาการติดเชื้อรุนแรง ความทุกข์ที่พวกเขาเผชิญไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง "คุณดิน" ผู้พลิกชีวิตจากโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องระยะสุดท้ายสู่สุขภาพปกติ ในปี 2562 คุณดินได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อระยะสุดท้าย ด้วยค่า CD4 ต่ำเพียง 4 และ %CD4 เพียง 0.70% ในขณะที่มีปริมาณเชื้อในกระแสเลือดสูงถึง 2.6 ล้าน

นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโต และเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนผิวหนังหลุดลอกทั้งตัว ร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งชนิดเสริมฤทธิ์ คุณดินสามารถฟื้นฟูสุขภาพจนกลับมาแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบันเขาตรวจไม่พบเชื้อร้ายต่อเนื่องมา 4 ปี ค่า CD4 ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง 879 (%CD4 36%) สุขภาพโดยรวมแข็งแรงและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ "คุณวี" ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษา เมื่อปลายปี 2559 คุณวีติดเชื้อระยะสุดท้ายด้วยค่า CD4 เพียง 72 และต้อง

เผชิญกับโรคฉวยโอกาสอย่างวัณโรคต่อมน้ำเหลือง รวมถึงผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และปวดตามข้อ หลังจากใช้นวัตกรรมมะเร็งชนิดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ต่อเนื่อง 7 เดือน สุขภาพของเธอดีขึ้นจนสามารถหยุดใช้ยาได้ ปัจจุบันเธอ ByeBye เอชไอวี มาแล้ว 1 ปี 9 เดือน ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 520 (%CD4 32.5%) และสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ "คุณเอ" ผู้ทำหายคำวินิจฉัยของแพทย์ ย้อนกลับไปในปี 2538 คุณเอได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อร้าย เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย มีโรคฉวยโอกาสคือเนื้อร้ายที่สมอง ช่องท้องและกระดูกสันหลัง ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเพียง แพทย์แจ้งว่าเธอเป็น

เนื้อร้ายอยู่ในระยะลุกลาม เธอถูกคาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมมะเร็งชนิดเสริมฤทธิ์ เธอสามารถฟื้นฟูร่างกายจากผู้ป่วยติดเชื้อจนกลับมาเดินได้ ปัจจุบันคุณเอ ByeBye เอชไอวี มาแล้ว 1 ปี 10 เดือน ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 755 และเนื้อร้ายไม่ลุกลามอีกต่อไป บทพิสูจน์ของพลังธรรมชาติ เรื่องราวของทั้งสามคนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมมะเร็งชนิดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกัน

บำบัด ที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วยจากจุดที่เลวร้ายที่สุดสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างน่าทึ่ง นี้ไม่เพียงเป็นความหวังของผู้ติดเชื้อ และโรคภัยเรื้อรังเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นวัตกรรมมะเร็งชนิดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรมจากธรรมชาติที่ทรงพลัง ความหวังใหม่ของผู้ติดเชื้อ ร้าย ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเชีย นไฟฟ์ โดซติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้ทุ่มทิศเวลากว่า 40 ปีในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดจากพลังธรรมชาติ เป็นการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด คือ มังคุด, งาดำ, ถั่วเหลือง, ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งเข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้เลือกกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ ด้วยการมุ่งเป้า โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกาย นวัตกรรมมะเร็งชนิดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ได้ช่วยผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องให้กลับมามีสุขภาพดี และสามารถตรวจไม่พบเชื้อร้าย ได้ (ByeBye เอชไอวี) ทุกรายมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ นวัตกรรมมะเร็งชนิดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์(เป็นส่วนปลายของโครโมโซม) ยังส่งผลให้เกิดการย้อนวัยและชะลอวัย สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อน

เขาวีอีกด้วย ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อร้าย ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ในการ ByeByeเอชไอวีแล้ว 74 ราย โดยบางรายตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนานถึง 9 ปี ซึ่งผลลัพธ์นี้ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Clinical Immunology & Research ในบทความ "ByeByeHIV with Thai Innovation" Abstract | ByeByeHIV with Thai Innovation (scivisionpub.com) เรียบเรียงโดย

Wiriyaichitra P, Wiriyaichitra S, Wonghiranyingyot S, et al. ByeByeHIV with Thai Innovation. Clin Immunol Res. 2024; 8(1): 1-7." ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ในระดับโลก จากผู้ป่วยสู่วัยรุ่นบางคนใจ บุคคลอย่าง "คุณติน", "คุณวิ", และ "คุณเอ" ซึ่งเคยต่อสู้กับเชื้อร้ายโรครุมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง จนสามารถ ByeByeเอชไอวี ได้สำเร็จ ปัจจุบันได้อาสาเป็นที่ปรึกษาและกำลังใจให้ผู้ป่วยรายใหม่

โดยพวกเขาช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ลดอคติ และลบภาพจำที่เคยทำให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราในสังคม เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับค่าปรึกษาได้ ByeByeเอชไอวี สำเร็จ เช่นเดียวกับพวกเขา อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วยนวัตกรรมมัจจุสดเสริมฤทธิ์ ศ.ดร.พิเชษฐ ยังคงเดินทางพัฒนาสูตรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ยังคงประสบปัญหา นวัตกรรมมัจจุสดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย แต่ยังช่วยสร้างความหวังใหม่ ลดความทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับ ในขณะที่

นวัตกรรมสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม การลดอคติในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนควรปรับทัศนคติและตระหนักว่าโรครุมิคุ้มกันบกพร่องติดเชื้อร้ายแรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การลดความเสี่ยง และการยอมรับผู้ติดเชื้ออย่างไม่มีอคติ จะช่วยให้สังคมก้าวสู่ความเข้าใจที่แท้จริง ร่วมกันสร้างโลกที่ผู้ติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม มีศักดิ์ศรี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป ในวันเอดส์โลกนี้ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนและสร้างความตระหนักเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษา และสร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง

## พลังคิดบวก ผนวกพลังธรรมชาติ นวัตกรรมมั่งคุดเสริมฤทธิ์ ส่งพลังความหวังผู้ป่วยเชื้อร้าย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง



วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งนับเป็นภัยสุขภาพที่คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 30 ล้านคน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อร้าย กว่า 580,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเชื้อร้าย เฉลี่ย 12,000 คนต่อปี โดยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 9,100 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้เกือบครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี สถิติเหล่านี้สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชน โดยอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 99.6 ในปี 2560 เป็น 112.3 ในปัจจุบัน ความท้าทายที่สำคัญ ปัญหาการแพร่



กระจายของเชื้อร้าย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อร้าย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งยังขาดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมการแพร่ระบาด ความร่วมมือสู่เป้าหมายปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติปัญหาโรคร้ายนี้ ควรให้ความ



สำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดการตีตรา การส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มเยาวชน และการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ นวัตกรรมเพื่อความหวังใหม่ การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่ได้หยุดเพียงที่การป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเดิมๆ แต่ยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติส่งเสริมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต



ของผู้ป่วยแล้ว ยังมีศักยภาพในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อลดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ: ประสบการณ์จริงของผู้พิชิตการเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเนื้อร้ายด้วยนวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ในโลกนี้มีสักกี่คนที่เข้าใจความเจ็บปวดและความท้อแท้ของผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อ



และกลายเป็นผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และป่วยด้วยอาการติดเชื้อรุนแรง ความทุกข์ที่พวกเขาเผชิญไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง "คุณติน" ผู้พลิกชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องระยะสุดท้ายสู่สุขภาพปกติ ในปี 2562 คุณตินได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อระยะสุดท้าย ด้วยค่า CD4 ต่ำเพียง 4 และ %CD4 เพียง 0.70% ในขณะที่มีปริมาณเชื้อในกระแสเลือดสูงถึง 2.6 ล้าน

นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโต และเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนผิวหนังหลุดลอกทั้งตัว ร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ คุณตินสามารถฟื้นฟูสุขภาพจนกลับมาแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบันเขาตรวจไม่พบเชื้อร้ายต่อเนื่องมา 4 ปี ค่า CD4 ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง 879 (%CD4 36%) สุขภาพโดยรวมแข็งแรงและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ "คุณวิว" ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษา เมื่อปลายปี 2559 คุณวิวติดเชื้อระยะสุดท้ายด้วยค่า CD4 เพียง 72 และต้อง

เผชิญกับโรคฉวยโอกาสอย่างวัณโรคต่อมน้ำเหลือง รวมถึงผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และปวดตามข้อ หลังจากใช้นวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ต่อเนื่อง 7 เดือน สุขภาพของเธอดีขึ้นจนสามารถหยุดใช้ยาได้ ปัจจุบันเธอ ByeByeเอชไอวี มาแล้ว 1 ปี 9 เดือน ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 520 (%CD4 32.5%) และสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ "คุณเอ" ผู้ทำทนายคำวินิจฉัยของแพทย์ ย้อนกลับไปในปี 2538 คุณเอได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อร้าย เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย มีโรคฉวยโอกาสคือเนื้อร้ายที่สมอง ช่องท้องและกระดูกสันหลัง ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น เป็นผู้ป่วยติดเตียง แพทย์แจ้งว่าเธอเป็น

เนื้อร้ายอยู่ในระยะลุกลาม เธอถูกคาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ เธอสามารถฟื้นฟูร่างกายจากผู้ป่วยติดเตียงจนกลับมาเดินได้ ปัจจุบันคุณเอ ByeByeเอชไอวี มาแล้ว 1 ปี 10 เดือน ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 755 และเนื้อร้ายไม่ลุกลามอีกต่อไป บทพิสูจน์ของพลังธรรมชาติ เรื่องราวของทั้งสามคนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกัน

บำบัด ที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วยจากจุดที่เลวร้ายที่สุดสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างน่าทึ่ง นี้ไม่เพียงเป็นความหวังของผู้ติดเชื้อ และโรคภัยเรงเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรมจากธรรมชาติที่ทรงพลัง ความหวังใหม่ของผู้ติดเชื้อ ร้าย ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้อุทิศเวลากว่า 40 ปีในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดจากพลังธรรมชาติ เป็นการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด คือ มิ่งคุด, งาดำ, ถั่วเหลือง ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งเข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้เลือกกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ ด้วยการมุ่งเป้า โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกาย นวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ได้ช่วยผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องให้กลับมามีสุขภาพดี และสามารถตรวจไม่พบเชื้อร้าย ได้ (ByeByeเอชไอวี) ทุกรายมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ นวัตกรรมมิ่งคุดเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์(เป็นส่วนปลายของโครโมโซม) ยังส่งผลให้เกิดการย้อนวัยและชะลอวัย สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อน



เขาวีอีกด้วย ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อร้าย ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ในการ ByeByeเอชไอวีแล้ว 74 ราย โดยบางรายตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนานถึง 9 ปี ซึ่งผลลัพธ์นี้ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Clinical Immunology & Research ในบทความ "ByeByeHIV with Thai Innovation" Abstract | ByeByeHIV with Thai Innovation (scivisionpub.com) เรียบเรียงโดย

Wiriyaichitra P, Wiriyaichitra S, Wonghiranyingyot S, et al. ByeByeHIV with Thai Innovation. Clin Immunol Res. 2024; 8(1): 1-7." ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ในระดับโลก จากผู้ป่วยสู่วัยรุ่นบางคนใจ บุคคลอย่าง "คุณดิน", "คุณวิว", และ "คุณเอ" ซึ่งเคยต่อสู้กับเชื้อร้ายโรครุมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง จนสามารถ ByeByeเอชไอวี ได้สำเร็จ ปัจจุบันได้อาสาเป็นที่ปรึกษาและกำลังใจให้ผู้ป่วยรายใหม่

โดยพวกเขาช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ลดอคติ และลบภาพจำที่เคยทำให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราในสังคม เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับค่าปรึกษาได้ ByeByeเอชไอวี สำเร็จ เช่นเดียวกับพวกเขา อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วยนวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ ศ.ดร.พิเชษฐ ยังคงเดินทางพัฒนาสูตรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ยังคงประสบปัญหา นวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย แต่ยังช่วยสร้างความหวังใหม่ ลดความทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับ ในขณะที่

นวัตกรรมสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม การลดอคติในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนควรปรับทัศนคติและตระหนักว่าโรครุมิคุ้มกันบกพร่องติดเชื้อร้ายแรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การลดความเสี่ยง และการยอมรับผู้ติดเชื้ออย่างไม่มีอคติ จะช่วยให้สังคมก้าวสู่ความเข้าใจที่แท้จริง ร่วมกันสร้างโลกที่ผู้ติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม มีศักดิ์ศรี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป ในวันเอดส์โลกนี้ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนและสร้างความตระหนักเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษา และสร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง



	<b>Publication</b> : <a href="http://www.corehoononline.com">www.corehoononline.com</a>	
	<b>Link Website</b> : <a href="https://corehoononline.com/index.php/component/multicontent_client/showcontent/232296.html">https://corehoononline.com/index.php/component/multicontent_client/showcontent/232296.html</a>	
	<b>Date</b> : December 5, 2024	
	<b>PR Value</b> : 30,000	

## พลังคิดบวก ผนวกพลังธรรมชาติ นวัตกรรมมั่งคุดเสริมฤทธิ์ ส่งพลังความหวังผู้ป่วยเชื้อร้าย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง



วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งนับเป็นภัยสุขภาพที่คร่าชีวิตประชากรโลกไปกว่า 30 ล้านคน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อร้าย กว่า 580,000 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเชื้อร้าย เฉลี่ย 12,000 คนต่อปี โดยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 9,100 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้เกือบครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี สถิติเหล่านี้สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชน โดยอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 99.6 ในปี 2560 เป็น 112.3 ในปัจจุบัน ความท้าทายที่สำคัญ ปัญหาการแพร่



กระจายของเชื้อร้าย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อร้าย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งยังขาดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมการแพร่ระบาด ความร่วมมือสู่เป้าหมายปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติปัญหาโรคร้ายนี้ ควรให้ความ



สำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดการตีตรา การส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มเยาวชน และการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ นวัตกรรมเพื่อความหวังใหม่ การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่ได้หยุดเพียงที่การป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเดิมๆ แต่ยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสการฟื้นตัว หนึ่งในนั้นคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติส่งเสริมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต



ของผู้ป่วยแล้ว ยังมีศักยภาพในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อลดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ: ประสบการณ์จริงของผู้พิชิตการเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเนื้อร้ายด้วยนวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ในโลกนี้มีสักกี่คนที่เข้าใจความเจ็บปวดและความท้อแท้ของผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโรคร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดเชื้อ



และกลายเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และป่วยด้วยอาการติดเชื้อรุนแรง ความทุกข์ที่พวกเขาเผชิญไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง "คุณดิน" ผู้พลิกชีวิตจากโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องระยะสุดท้ายสู่สุขภาพปกติ ในปี 2562 คุณดินได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อระยะสุดท้าย ด้วยค่า CD4 ต่ำเพียง 4 และ %CD4 เพียง 0.70% ในขณะที่มีปริมาณเชื้อในกระแสเลือดสูงถึง 2.6 ล้าน

นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโต และเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนผิวหนังหลุดลอกทั้งตัว ร่างกายอยู่ในภาวะวิกฤตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ คุณดินสามารถฟื้นฟูสุขภาพจนกลับมาแข็งแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบันเขาตรวจไม่พบเชื้อร้ายต่อเนื่องมา 4 ปี ค่า CD4 ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง 879 (%CD4 36%) สุขภาพโดยรวมแข็งแรงและสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ "คุณวิว" ก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษา เมื่อปลายปี 2559 คุณวิวติดเชื้อระยะสุดท้ายด้วยค่า CD4 เพียง 72 และต้อง

เผชิญกับโรคฉวยโอกาสอย่างวัณโรคต่อมน้ำเหลือง รวมถึงผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และปวดตามข้อ หลังจากใช้นวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ต่อเนื่อง 7 เดือน สุขภาพของเธอดีขึ้นจนสามารถหยุดใช้ยาได้ ปัจจุบันเธอ ByeByeเอชไอวี มาแล้ว 1 ปี 9 เดือน ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 520 (%CD4 32.5%) และสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ "คุณเอ" ผู้ทำหายคำวินิจฉัยของแพทย์ ย้อนกลับไปในปี 2538 คุณเอได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อร้าย เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย มีโรคฉวยโอกาสคือเนื้อร้ายที่สมอง ช่องท้องและกระดูกสันหลัง ตาข้างซ้ายมองไม่เห็น เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเพียง แพทย์แจ้งว่าเธอเป็น

เนื้อร้ายอยู่ในระยะลุกลาม เธอถูกคาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ด้วยการใช้นวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ เธอสามารถฟื้นฟูร่างกายจากผู้ป่วยติดเชื้อจนกลับมาเดินได้ ปัจจุบันคุณเอ ByeByeเอชไอวี มาแล้ว 1 ปี 10 เดือน ค่า CD4 ล่าสุดอยู่ที่ 755 และเนื้อร้ายไม่ลุกลามอีกต่อไป บทพิสูจน์ของพลังธรรมชาติ เรื่องราวของทั้งสามคนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกัน

บำบัด ที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วยจากจุดที่เลวร้ายที่สุดสู่สุขภาพที่แข็งแรงอย่างน่าทึ่ง นี้ไม่เพียงเป็นความหวังของผู้ติดเชื้อ และโรคภัยเรื้อรังเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรมจากธรรมชาติที่ทรงพลัง ความหวังใหม่ของผู้ติดเชื้อ ร้าย ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้ทุ่มทิศเวลากว่า 40 ปีในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดจากพลังธรรมชาติ เป็นการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดพืชไทย 5 ชนิด คือ มิ่งคุณ, งาดำ, ถั่วเหลือง, ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งเข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้เลือกกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ ด้วยการมุ่งเป้า โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกาย นวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ได้ช่วยผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องให้กลับมามีสุขภาพดี และสามารถตรวจไม่พบเชื้อร้าย ได้ (ByeByeเอชไอวี) ทุกรายมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของ นวัตกรรมมิ่งคุณเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่ซ่อมสร้างเทโลเมียร์(เป็นส่วนปลายของโครโมโซม) ยังส่งผลให้เกิดการย้อนวัยและชะลอวัย สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อน

เขาวีอีกด้วย ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อร้าย ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ ในการ ByeByeเอชไอวีแล้ว 74 ราย โดยบางรายตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนานถึง 9 ปี ซึ่งผลลัพธ์นี้ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Clinical Immunology & Research ในบทความ "ByeByeHIV with Thai Innovation" Abstract | ByeByeHIV with Thai Innovation (scivisionpub.com) เรียบเรียงโดย

Wiriyaichitra P, Wiriyaichitra S, Wonghiranyingyot S, et al. ByeByeHIV with Thai Innovation. Clin Immunol Res. 2024; 8(1): 1-7." ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ในระดับโลก จากผู้ป่วยสู่วัยรุ่นบางคนใจ บุคคลอย่าง "คุณดิน", "คุณวิว", และ "คุณเอ" ซึ่งเคยต่อสู้กับเชื้อร้ายโรครุมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง จนสามารถ ByeByeเอชไอวี ได้สำเร็จ ปัจจุบันได้อาสาเป็นที่ปรึกษาและกำลังใจให้ผู้ป่วยรายใหม่

โดยพวกเขาช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ลดอคติ และลบภาพจำที่เคยทำให้ผู้ติดเชื้อถูกตีตราในสังคม เป้าหมายคือช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับค่าปรึกษาได้ ByeByeเอชไอวี สำเร็จ เช่นเดียวกับพวกเขา อนาคตของการดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วยนวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ ศ.ดร.พิเชษฐ ยังคงเดินทางพัฒนาสูตรนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ยังคงประสบปัญหา นวัตกรรมมัจจุตเสริมฤทธิ์ภูมิคุ้มกันบำบัด ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย แต่ยังช่วยสร้างความหวังใหม่ ลดความทุกข์ และยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับ ในขณะที่

นวัตกรรมสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม การลดอคติในสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนควรปรับทัศนคติและตระหนักว่าโรครุมิคุ้มกันบกพร่องติดเชื้อร้ายแรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การลดความเสี่ยง และการยอมรับผู้ติดเชื้ออย่างไม่มีอคติ จะช่วยให้สังคมก้าวสู่ความเข้าใจที่แท้จริง ร่วมกันสร้างโลกที่ผู้ติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม มีศักดิ์ศรี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและสังคมต่อไป ในวันเอดส์โลกนี้ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสนับสนุนและสร้างความตระหนักเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษา และสร้างสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง